

สรุปการประชุม
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมือง
ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 ณ ห้องประชุมร่วมประตู ตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นายบรรยง เหล่าเจริญสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา	
2	นายบุญลือ นวลจันทร์	สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา	
3	นางสาวซินดา พุทธิยาสถาพร	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
4	นางสาวบังอร พรหมมินทร์	ผอ.สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นายปิยะพงศ์ อนุรัตน์
5	นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	นาง ไสรยา ดลหมาน
6	นางอายีสอาห์ หะยีนีอาลี	หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม	น.ส.มารดียานา สาเมะบาซา
7	ทพญ.ปิยนาด บุญชริก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	นส.ทรงพร ศิริพร
8	นางราตรี เหล่าสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	
9	นางอวาทิพย์ แว	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา	นางอรปรียา วรรณมุณี
10	พญ.จรรยา แซ่เจิน	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	นส.วีรวรรณ บุดญานูวัต
11	นางสุจิตา คชอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
12	แพทย์หญิงวริยา กาลัญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	แพทย์หญิงนูรีนา มะเท
12	นางสุนทรี แก้วสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการบัญชี	นส.เสาวภา เจริญสุข
13	นางนงนาฏ ศรีบุญเอียด	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	
14	นางรอม๊ะ จะแน	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
15	นางสาวนฤมล ฉายแสงเจริญ	หัวหน้างานควบคุมโรค	
16	นางสมสกนธ์ ศิริมานนท์	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	
17	นางเสาวคนธ์ อัจจาสา	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลเครือข่าย	
18	นางโอลดา แดงมณีกุล	หัวหน้าศส.เทศบาล	
19	นส.นารีมาลย์ มะดิง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
20	นายอำนาจ ชูยดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
21	นางเอ็ลมา ดอยอ	ผอ.รพ.สต.ยะลา	นาง นุสรินทร์ อาบู
22	นางสะปีเนาะ กะโต	ผอ.รพ.สต.สะเตงนอก	

กรรมการผู้เข้าประชุม (ต่อ)

23	นางราณี	ตาเดอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
24	นายคันธวุฒิ	พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
25	นส.อาพีพะห์	เจ๊ะมามะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
26	นางจาริณี	ยังเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
27	นายธนวิทย์	ชัยชนากานต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
28	น.ส.นุริยะ	สามะอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
29	นางสายใจ	สังข์รัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
30	นางวิภารัตน์	ทองธรรมชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
31	นางเสาวคนธ์	นวลจันทร์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นพ.ประภัศร์ ติปยานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
2	นายมอหะมะนอ บาโงปะแต	ผช. ศคร.โรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.1ยะลา	
3	นางนาตยา ศรีสุวรรณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
4	ดต.กมนทรศน์ กรุดกิจ	เจ้าหน้าที่พยาบาล กก.ตชด. ที่ 44	
5	นายสกุลเอก ชูเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
6	นางราณี ตาเดอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	นายชัยณรงค์ ทองอ่อน
7	นายมอหะมะนอ บาโงปะแต	ผช.ศคร.นำโดยแมลงที่ 12.1	
8	นายอาลียะ มุซอ	ประธาน อสม. อำเภอเมืองยะลา	08 9736 3038

ผู้ประสาน CUP ที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	น.ส.พิกุล จิรัตน์โสภา	เภสัชกรเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษ	
2	นายเกียรติก้อง รอดฉวาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
3	นางจิตติมา ด่านเสถียรสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ผอ.รพ.สต./ศสม.ที่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นส.สมคิด สุวรรณสังข์	ผอ.รพ.สต.บุตตี	
2	นางอาอิชะห์ โต๊ะกูบฮา	ผอ.รพ.สต.บ้านบุตตี	
3	นางสาวสุภาวณี ยูโซ๊ะ	ผอ.รพ.สต.บันนังสาเรง	
4	นางหาสน๊ะ โต๊ะกูบฮา	ผอ.รพ.สต.พร่อน	
5	นายดุขฎี ปาลกาลย์	ผอ.รพ.สต.ลำพะยา	
6	นายสุไลมาน มะแซ	ผอ.รพ.สต.ตาเซะ	
7	นางยุ้ยยะห์ กะตะแซ	ผอ.รพ.สต.ท่าสาป	
8	นางไพลิน โคตรมิตร	ผอ.รพ.สต.วังกระ	
9	นางยูไรรียะ ยูนี	ผอ.รพ.สต.นิบงบารู	
10	นายสมาน ดอเลาะ	ผอ.รพ.สต.ทุ่งยามู	
11	นายพิเชฐ แซ่ฟู	ผอ.รพ.สต.เปาะเล็ง	
12	นางวรัญญา รัชกุล	ผอ.รพ.สต.บาโงยบาแด	
13	นางสปีนะ มะเร๊ะ	ผอ.รพ.สต.ลิดล	
14	นางอำมีนา เตะแต	หัวหน้าศสม.บ้านสะเตง	
15	นางนฤมล คงฤทธิ์	หัวหน้าศสม.ธนวิถี	
16	นางกนกพร ไตรมิตร	หัวหน้าศสม.ผังเมือง 4	
17	นางนุรีอะห์ บุญทวี	หัวหน้าศสม.ตลาดเก่า	
18	นางผการัตน์ สุวณิขพันธ์	หัวหน้าศสม.เวชกรรม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
2	นางธิดารัตน์ บุรณสมภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
3	นางกมลวรรณ อินทร์จันทน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
4	นางกัญจน์พร เดชประภัสสร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
5	นางสุนันทา เดชอุดมการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
6	นางวาสนา เพ็ญหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
7	นางสาวพีรดา หะยีสาลี	เภสัชกรชำนาญการ	
8	นางสาวเกศสุรีย์ สุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
9	น.ส.นารณฤดี แซ่ฮ่าน	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	(ผู้ช่วยจัดประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดย นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ประธานกรรมการ คปสอ.เมืองยะลา
ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง

ประธาน : มีเรื่องจากที่ประชุม คป.สจ. แจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง

1) ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองและงานกาชาดประจำจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ต้องขอขอบคุณกลุ่มงานในโรงพยาบาลยะลาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ที่ได้ร่วมกันออกบูทจัดนิทรรศการ 3๐ 2ส ของกลุ่มงานสุขศึกษา ออกตรวจและบริการของงานแพทย์แผนไทย ออกหน่วยปฐมพยาบาล และให้การดูแลเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดงาน ดำรวจ ทหารของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบูท 3 เก็บ 3 เดือน 3 โรค โรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และโรคซิคุณกุนยาของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

2) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พศ. 2560 เพื่อสร้างให้ประชาชนในจังหวัดยะลา เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ ดังนี้

2.1 ทุกหน่วยงาน รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนให้เกิดความตระหนัก
รู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่

2.2 ห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

2.3 สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย ห้ามมิให้สูบบุหรี่ใน
บริเวณอาคารอย่างเด็ดขาด

2.4 สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่

2.5 ทุกหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการลดนักสูบหน้าใหม่

ประธาน : ขอนเน้นย้ำให้ทุกสถานบริการและบุคลากรทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี “ไม่สูบบุหรี่”

3) การตรวจเยี่ยม คปสอ. ที่ผ่านมาเสร็จไปได้ด้วยดี และชื่นชมการดำเนินงาน รพ.สต. ติดตาม ของ สสอ. และขอให้ขยายผลลง ศสม. ดำเนินการในส่วนนี้ด้วย ขอชื่นชมการดำเนินงาน คุณภาพบัญชีและ งาน NCD ส่วนประเด็นที่ต้องพัฒนา ขอให้ปรับปรุงแก้ไข ทั้ง HA/Stroke และงานอนามัยแม่และเด็ก

4) เรื่องจาก คปสจ. มีแจ้งให้ทราบ ดังนี้

4.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 เดือนมิถุนายน 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน Service Plan ของจังหวัดยะลาตามด้วย โรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลเบตง ตามลำดับ ภาคบ่าย แยกเป็น 3 คณะ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพ ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดการจัดบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกสี่ฟ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเวลา 18.30 น. ขอเชิญผู้บริหารระดับสูง คปสอ.และสสอ.เมือง ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผู้ตรวจราชการ และในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้ จะมีคณะตรวจเยี่ยม ANC ห้องคลอด หลังคลอด high Righ และ PNC ให้เตรียมคน เตรียมข้อมูลและรับข้อเสนอแนะมาพัฒนา ซึ่ง PNC จะมีการตรวจและรับรับรองผล ในเดือน สิงหาคม นี้ ส่วนกำหนดการตรวจเยี่ยมในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จะมีการสรุปผล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเบตง

4.2 ติดตามงบเสื่อม ปี 2561 อำเภอเมือง มี 61 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ปี 2562 มี 48 รายการ ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนเบิกจ่าย 22 รายการ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ในระบบ สปสช. ให้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2562

4.3 สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดยะลา ตามที่ สคร.รายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 5 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 357 ราย คิดเป็น 68.03 ต่อแสนประชากร จังหวัดยะลาอยู่อันดับ 8 ของประเทศ เน้นย้ำเฝ้าระวังหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยเกิน 2nd Generation ไม่สามารถ

ควบคุมโรคได้

ควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน และหมู่บ้านที่มีแนวโน้มควบคุมโรคไม่ดี โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป ให้ รพ.สต./ศสม. Refer ให้เร็ว เนื่องจาก ตั้งแต่สัปดาห์ 16 – 20 ผู้ป่วยจะมีภาวะหัวใจโต และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ต้องสำรวจควบคุมค่าHIC1 ทุกแห่งรวมถึงในโรงพยาบาลทุกแห่ง ด้วย

4.4 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. จำนวนคงเหลือเวชภัณฑ์จริงไม่สอดคล้องกับคงเหลือโปรแกรม JHCIS ไม่ลงรับเข้า, ไม่ลงยืม, ไม่ลงข้อมูล และขาดการบันทึกข้อมูลรับจ่ายยา ลงข้อมูลผิด ให้ตรวจสอบคงคลังเดือนละครั้ง

- ใบเบิกยาจากคลังยาทุกแห่งต้องลงนามครบถ้วน คือ ผู้รับ/ผู้จ่าย/ผู้เบิก/ผู้อนุมัติกรณี รพ.สต.ใช้คลังยาเดียวกันให้เพิ่ม stock card และลงชื่อผู้เบิกยา

- การส่งใบเบิกยามาโรงพยาบาล ไม่ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้และข้อมูลคงเหลือ ไม่ตรงกับโปรแกรม

- เทอร์โมมิเตอร์ไม่ผ่านการสอบเทียบและหมดอายุ

- ไม่มีการจัดเรียงยาแบบ First Expired First Use

- ไม่มีฉลากยาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่ถูกต้อง

- การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โรงพยาบาลให้ส่งทุกอาทิตย์ รพ.สต.ให้ส่งทุกวัน

ที่ประชุม : รับทราบ

คุณวิภารัตน์ : ก่อนเข้าวาระที่ 2 ขอเรียนเชิญท่านประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมปกใหม่ และเข็มรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตาระดับ 5 ดาว ประจำปี 2561 และขอเชิญผู้รับรางวัลทั้งหมด 7 แห่ง ขึ้นรับรางวัลตามลำดับ ดังนี้ รพ.สต. บ้านยะลา, รพ.สต.ท่าสาป, รพ.สต.สะเตงนอก, รพ.สต.พร่อน, รพ.สต.บาโงยบาแด, รพ.สต.ลำใหม่ และ รพ.สต.วังกระ ขอเชิญผู้บริหารคณะกรรมการ คปสอ.เมืองยะลาถ่ายรูปร่วมกัน

สสอ.เมือง : ผู้ที่ผ่านการประเมินปี 2561 มีจำนวน 7 แห่ง และเตรียมรับการประเมินในปีนี้อีก 7 แห่ง สำหรับผู้รับรางวัลปี 2561 จะรับการประเมินใหม่ในปี 2563

ประธาน : ยินดีและชื่นชมกับสสอ.เมือง และขอบคุณผู้ที่ทุ่มเทกับงาน พร้อมฝากผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็น Choaching ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รางวัล และมอบนโยบายให้ทีม ศสม.ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดดาว เช่นเดียวกันกับ รพ.สต.

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 สรุปการประชุม คปสอ.
ได้ใส่ใน Website: www.yrhyala.com หากไม่มีการปรับแก้ไขให้แจ้งที่เลขา คปสอ.

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 การตรวจสอบสุขภาพลูกจ้าง รพ.สต. สิทธิ UC

คุณอาพีพะห์ : ลูกจ้าง รพ.สต. สิทธิ UC มีประมาณ 50 คน ได้จัดทำรายชื่อ
และข้อมูลส่วนตัว ตามรายการตรวจตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดตาม ต่อไป

คุณวิภารัตน์ : แจ้งรายการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลยะลา โดยใช้ข้อมูลจาก
กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม และขออนุเคราะห์ค่าตรวจโดยในเกณฑ์เดียวกับลูกจ้างโรงพยาบาลยะลา รายละเอียด
ดังนี้ ผู้มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจสุขภาพ 3 รายการ ราคาหัวละ 360 บาท และผู้มีอายุมากกว่า
35 ปี ตรวจสุขภาพ 6 รายการ ราคาหัวละ 520 บาท ขอให้รับจัดส่งรายชื่อมาให้กลุ่มงานปฐมนุญ
เพื่อจัดทำหนังสือขออนุมัติวงเงิน และนัดตรวจสุขภาพ ต่อไป (ตามเอกสารแนบ 1)

3.2 การสอบเทียบเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดตาม

คุณวิภารัตน์ : คุณวัชรประสานมาว่าจะส่งแผน และสอบเทียบเครื่องมือ
ภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ แต่เนื่องจากคุณวัชรป่วย จะส่งแผนให้ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน
2562 ให้ รพ.สต. เพื่อรวบรวมส่งเครื่องมือมารับการสอบเทียบที่กลุ่มงานช่างเครื่องมือแพทย์ ตึกซ่อม
บำรุงโรงพยาบาลยะลา ส่วนการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ นั้น เชิญคุณโสธรา เกสัชกรให้ข้อมูล

คุณโสธรา : การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์จะต้องสอบเทียบปรอททุกปี ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้สอบเทียบมีราคาแพง เทียบเท่ากับการจัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์ใหม่ เดิมเมื่อปี 2561
โรงพยาบาลยะลาได้ จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์ใหม่ ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง และได้ทำสัญญากับบริษัทให้มี
การสอบเทียบต่อในปี 2562 ซึ่งหมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทำให้ขาดความต่อเนื่อง

สสอ.เมือง : สสจ.ปัตตานี ซื้อเครื่องมือสอบเทียบปรอทไว้ 2 เครื่อง การ
สอบเทียบไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำได้ง่าย

ประธาน : เครื่องมือบางอย่างเราสามารถสอบเทียบเองได้ ต้องคุยกับศูนย์
เครื่องมือแพทย์ ถามห้อง Lab ตรวจคุณภาพ Blood sugar อย่างไร

คุณชัยณรงค์ : มีการสอบเทียบเครื่องที่ใช้ตรวจ โดยตรวจสอบแล้วผลต้อง
ใกล้เคียงกับสารคุณภาพกับแถบตรวจ และจะมีการสอบเทียบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งหนึ่ง

คุณสุจิตมา :

คุณสุจิตมา : โรงพยาบาลยะลา มีเครื่องมือสอบเทียบปรอทและมีช่างเครื่องมือแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ประสานงานได้ที่ห้องช่างเครื่องมือแพทย์

แพทย์ชินตา : ปัญหาคืออะไร ในเมื่อเรามีช่างที่มีความรู้ และมีเครื่องมือพร้อม

ประธาน : มีมติให้ติดตาม ครั้งต่อไป

อาพีพะห์ : ประเด็นการสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดตาม จะต้องมีการรับรองว่าเครื่องมือขึ้นนี้ผ่านการสอบเทียบแล้ว เดิมมีเพียงสติ๊กเกอร์ติดไว้ประจำเครื่องเท่านั้น

แพทย์ชินตา : เสนอให้หน่วยงานที่ส่งเครื่องมือสอบเทียบ จัดทำเอกสารรายการเครื่องมือและส่งมาพร้อมกัน แล้วให้หน่วยงานที่สอบเทียบลงนามพร้อมติดสติ๊กเกอร์ ด้วย

ประธาน : เสนอแนะให้มีการเก็บประวัติการสอบเทียบ การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือนั้นๆ

คุณวิภารัตน์ : เพื่อให้การสอบเทียบเครื่องมือมีความต่อเนื่องกันเป็นวงล้อ คุณภาพของเครื่องมือ จึงขอมติที่ประชุม ว่ากำหนดให้เป็นเดือนมิถุนายนของทุกปี

ที่ประชุม : เห็นด้วย

3.3 การจัดสรรโควตาเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมวิชาการ รพ.ยะลา

คุณอาพีพะห์ : ได้รับการจัดสรรโควตาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งหมด 18 แห่ง จัดสรรให้รพ.สต.ละ 1 คน ได้ลงทะเบียนพร้อมทั้งแจกใบเข้าร่วมงาน เรียบร้อยแล้ว

3.4 การจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย,การตรวจมะเร็งปากมดลูก,สิทธิจ่ายตรง

คุณวิภารัตน์ : ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย การตรวจมะเร็งปากมดลูกและสิทธิจ่ายตรง ตามมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อยู่ในขั้นตอนโอนเงินของฝ่ายการเงิน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / ข้อสั่งการ / ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

4.1 งบค่าเสื่อม

คุณสุจิตมา : รายงานงบค่าเสื่อม ปี2562 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตามที่อำเภอเมืองได้รับจัดสรรเงิน สปสช. จำนวน 22,669,017.45 บาท และสนับสนุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลยะลาอีก 384,782.45 บาท รวมทั้งสิ้น 23,053,800.00 บาท ประกอบด้วยหน่วยบริการ 20 รายการ ระดับจังหวัด 21 รายการ ระดับเขต 7 รายการ รวม 48 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 22 รายการ ได้ขออนุมัติ

รายการ ได้ขออนุมัติซื้อ/จ้างแล้ว 18 รายการ ทำสัญญาแล้ว 4 รายการ ตรวจรับแล้ว 4 รายการ สำหรับครุภัณฑ์ 18 รายการ ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนามในสัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 21,340,000 บาท (เอกสารแนบ 2)

ที่ประชุม : รับทราบ

4.2 สถานะภาพการเงินการคลัง

คุณจาริณี : รายงานสถานะการเงินการคลังเงินบำรุงคงเหลือสุทธิของ รพ.สต. 18 แห่ง 17,400,996.48 บาท เงินคงเหลือมากที่สุด คือ รพ.สต.สะเตงนอก 2,047,530.92 บาท และเงินคงเหลือน้อยสุด คือ รพ.สต.บ้านยะลา 286,509.83 บาท (เอกสารแนบ 3)

ประธาน : สถานะการเงินคงเหลือของ รพ.สต.สะเตงนอก อยู่ในเกณฑ์ดี ควรใช้เงินส่วนนี้ พัฒนารพ.สต ขยายห้องฉุกเฉิน กับขยายคลินิกแพทย์แผนไทย ก็จะทำรายได้เข้ามาได้มากขึ้นแล้วแต่ทางผู้บริหาร

สสอ.เมือง : มีแผนดำเนินการและตั้งงบประมาณไว้แล้วในส่วนนี้ แต่การใช้บริการด้านแพทย์แผนไทย ยังมีน้อย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจ่ายตรง ประกอบกับได้มีเอกชน เปิดให้บริการมากขึ้น ทำให้มีผู้รับบริการน้อย แต่ความจำเป็นสำหรับการบริการทั่วไปมีมากกว่า มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบมาก และมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 60 - 70 คนต่อวัน เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน

คุณสะปีเนาะ : ขอให้ข้อมูล ขณะนี้มีการจัดทำแผนการก่อสร้าง และมีผู้รับเหมาแล้ว

ประธาน : สรุปเน้นการจัดบริการทั่วไป ส่วนใหญ่ทุกพื้นที่มีแผนขยายด้วยหรือไม่

สสอ.เมือง : มีครับ เป็นแผนพัฒนาตามส่วนขาด

4.3 รพ.สต.ติดตาม

คุณอาฟีพะห์ : รายงานสรุปผลการนิเทศจากคณะกรรมการ รพ.สต.ติดตาม ในระดับอำเภอ ได้สรุปประเด็นส่วนขาดและการพัฒนาไว้แล้วในแต่ละหมวดและมีข้อกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วน CUP และ รพ.สต. โดยสรุป ดังนี้ หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ดี อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการของ รพ.สต.ที่สอดคล้องกับแผน CUP/จังหวัด/กระทรวง มีการกำกับติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ มีการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ระบุเวลาและมีกลวิธีที่จะบรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หมวด 2 การให้ความสำคัญ

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีการทบทวน / ติดตาม การดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกประเด็น จัดกระบวนการ KM นำข้อมูล happinometer มาวิเคราะห์ จัดทำแนวทางสร้างความพึงพอใจ

หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย เป็นการวัดคุณภาพและความพร้อมของ คน เครื่องมือและระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ มี CPG ของ OPD / ER/ ทันตกรรม/ COC/ SRRT/ การให้คำปรึกษา/ กายภาพบำบัด การสอบเทียบเครื่องมือตามรอบ การจัดบริการต่างๆและการส่งต่อ การบันทึกข้อมูลบริการ ระบบยา การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ OTOP การตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันและการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติการณ์ตลอดจนถึงการจัดการขยะ

หมวด 5 ผลลัพธ์ รพ.สต.จะต้องเสริมความรู้แก่บุคคลและครอบครัวให้ปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี มีการคัดกรองและบันทึกข้อมูลโอกาสเสี่ยง (CVD Risk) ของผู้ป่วย โรคเรื้อรังเบาหวานความดัน ตลอดจนมีเวทีนวัตกรรม งานวิจัยและการจัดองค์ความรู้ (ตามเอกสารแนบ 4)

ประธาน : เป็นการสรุปในภาพรวม หมวดไหนดำเนินการยากที่สุด

สสอ.เมือง : เป็นการสรุปภาพรวม และได้มีการสรุปหน้างาน รยรพ.สต. ซึ่ง

หมวด 4 ดำเนินการยากที่สุด เนื่องจากมีการจัดขนาด ของ รพ.สต. ที่แตกต่างกัน อาทิ ในเรื่องศักยภาพเครื่องมือ เช่น เครื่อง EKG , เครื่อง AED สำหรับ รพ.สต.ใด ประเมินแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะส่งทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอลงประเมินซ้ำ

ประธาน : มีมติให้ขยายผล รพ.สต.ติดตามในเขต ศสม.และให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ให้การช่วยเหลือเป็น coaching ด้วย

ที่ประชุม : รับทราบ

แพทย์ชินตา : กรณียา NSAIDและผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย มีรายละเอียดเป็นอย่างไร

คุณเกศสุรีย์ : ให้ข้อมูลว่า เป็นยาแผนโบราณที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน

คุณปิยะพงศ์ : เทศบาลนครยะลา ขอนำเรียนเรื่องการจัดเก็บขยะติดเชื้อจาก

คลินิกบริการเอกชน การขนมาทิ้งที่โรงพยาบาลยะลาแล้วนำไปสู่การเผาขยะนั้น ผิดกฎหมาย บางคลินิกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อก็จะมีการจัดเก็บรวมเป็นขยะทั่วไป ซึ่งเก็บโดยรถเทศบาลคันสีส้มในเวลาเช้าของทุกวัน

ประธาน : โรงพยาบาลยะลาเคยขอความร่วมมือให้คลินิกมีการคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปและให้มาส่งรวบรวมทิ้งที่รพ.ยะลา เพื่อจะตรวจสอบได้

แพทย์ชินตา : ปัญหาคือคลินิกอาจไม่ทราบ รายละเอียด เช่นเก็บวันไหน เวลาใด

คุณปิยะพงศ์ : รับไปประสานสำนักงานการช่าง ซึ่งรับผิดชอบเรื่องขยะติดเชื้อต่อไป

ประธาน : มีมติ ควรทำ Guideline ให้คลินิกและให้ทิ้งขยะติดเชื้อที่คลินิกเพื่อความถูกต้อง และไม่ให้นำมาทิ้งที่โรงพยาบาล อีกต่อไป

4.4 สถานการณ์ไข้เลือดออก

นฤมล : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 มิถุนายน 2562 จังหวัดยะลาเป็นอันดับ 1 ของเขต 12 พบผู้ป่วย 357 ราย คิดเป็น 68.03 ต่อประชากรแสนคน อำเภอเมือง พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 5 ของจังหวัดยะลา ผู้ป่วยมีอายุ 10-14 ปี พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพ.สต. บุดี , ศสม.บ้านสะเตง และรพ.สต.บาโงยบาเต รวม 37 ราย ผลสำรวจความชุกดัชนีลูกน้ำยุงลาย เขต สสอ.เมืองมี 80 หมู่บ้านสุ่ม 2,870 หลังคาเรือน พบ 264 หลังคาเรือน คิดเป็นค่า HI ร้อยละ 9.20 ส่วนเขตตำบลสะเตงมี 40 ชุมชน พบค่า HI ร้อยละ 5 และผลสำรวจความชุกดัชนีลูกน้ำยุงลายใน วัด/โรงเรียน/ มัสยิด/ รพ.สต.เขต สสอ.เมืองมี 141 แห่ง พบค่า CI มากกว่าร้อยละ 7 สำรวจชุมชน ตำบล สะเตง 58 แห่งพบค่า CI มากกว่า ร้อยละ 19 มาตรการดำเนินการทุกมาตรการควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

HFMD จะระบาดในช่วงหน้าฝน จากการคัดกรองเด็กทั้งหมด 18 คน ป่วย 2 คน สงสัยป่วย 1 คน สั่งปิดเรียนโรงเรียนสาธิตราชภัฏ 3 วัน ให้ความรู้ผู้ปกครอง ทำลายเชื้อโรค และให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหลังเปิดเรียนไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ขอให้เฝ้าระวังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง มี หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2ปี, ผู้มีโรคเรื้อรัง , ผู้สูงอายุ, ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้, ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง, ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อที่มีอาการและผู้มีโรคอ้วนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ให้สถานบริการทุกแห่งมารับวัคซีนตามการจัดสรรเท่าโควตาเท่าเดิมปี 2561 กำหนดเปิดงานพร้อมกันในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และให้บริการฉีดพร้อมกันในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCII ให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

- การบริการผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 326 ราย จะต้องได้รับการดูแลสุขภาพครบ 3 กิจกรรม คือ ต้องผ่านการอบรม ได้รับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ทั้งนี้ได้

จัดบริการ One stop service

จัดบริการ One stop service เมื่อวันที่ 1-3, 7-8 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และมีเก็บค่าบริการทุกวันพฤหัสบดีบ่ายเวลา 14.00 น. จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานมีการดูแลสุขภาพครบจำนวน 46 คน ไม่ครบ 251 คน ยังไม่ได้ดำเนินการเลย 29 คน ได้ประสานพื้นที่ที่ทราบแล้ว และในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้จัดอบรมอีกครั้ง ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา ซึ่งจะได้มีการเก็บตกการให้วัคซีนแก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยจะออกสมุดเล่มสีเขียวเป็นการรับรองสุขภาพให้เมื่อเข้าร่วมครบทุกกิจกรรม จึงขอให้พื้นที่ประสานผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เข้ารับการอบรมและรับลงทะเบียน ตาม วัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว

- การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ซึ่งจะเดินทางประมาณกลางเดือน กรกฎาคม และหลังกลับมาปลายเดือนกันยายน 2562 จะต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดตามอาการป่วย 14 วัน

...ประธาน : ให้ติดตามผล ผู้ป่วย FDR ในตำบลท่าสาป

คุณนงนุช : อยู่ในช่วงรอผลตรวจ

ประธาน : มีข้อสั่งการ หากมีโรคติดต่อร้ายแรงต้องรายงาน ผู้อำนวยการทันที

แพทย์ชินตา : ฝากให้พื้นที่ ที่มีค่าH1C1 สูงเกินเกณฑ์ โดยเฉพาะเขตเทศบาล

ให้เพิ่มความเข้มข้นในการทำมาตรการต่างๆ นำกลุ่มจิตอาสาต่างๆและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

คุณปิยะพงศ์ : เทศบาลนครยะลาได้ออกสำรวจและดำเนินการควบคุมป้องกัน

โรคกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียน วัดและมัสยิด พบปัญหาที่วัดเมืองยะลาและวัดเวฬุวัน ส่วนในชุมชนพบปัญหาที่ ชุมชนค่ายทหารที่หัวสะพานกับชุมชนตลาดเก่า

แพทย์ชินตา : ศสม.บ้านสะเตง ติดตามดูแล หรือไม่

คุณอามิษา : ในค่ายทหาร เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จึงมีการดำเนินการมาตรการส่งเสริมควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทีม SRRT ได้ลงสอบสวนโรค โดยการมีส่วนร่วมของทหารที่อยู่ในค่าย ทำนรองหน่วยทหารค่ายมาลาญูบางกอก จัดทีมเฝ้าระวัง สำรวจลูกน้ำยุงลายทำกิจกรรม Bigcleaning Day ทุกวันศุกร์ พร้อมรายงานภาพกิจกรรมมาทางไลน์ ศสม.จะส่งภาพเข้า ไลน์ SRRT CUP งานควบคุมโรคเวชกรรมสังคม และได้ทำหนังสือแจ้งเทศบาลให้มาพ่นยุงในค่ายทหารทั้ง 20 ค่าย ขอความร่วมมือเทศบาลออกพ่นยุงให้เร็ว ส่วนวัดเวฬุวันและวัดเมือง กรณีขยะภายในวัด จะตรวจสอบอีกครั้ง

แพทย์ชินตา : มีมติให้ติดตาม ครั้งต่อไป และขอให้เทศบาลกับโรงพยาบาลได้ประชุมหารือกันนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โรคไข้เลือดออก ป้องกันได้ แต่ก็ทำให้เสียชีวิตได้

ประธาน : มีมติให้ติดตามแบบกักไม่ปล่อย และเห็นด้วยในการดำเนินงานทุก
มาตรการ เพิ่มมาตรการ 3 เคาะ 3 เก็บ

สสอ.เมือง : ขอเน้นย้ำสำหรับ SRRT อำเภอเมืองจะต้องทราบข้อมูลภายใน
30 นาที รายงานและควบคุมโรคให้เร็วทันเวลา ปีนี้อำเภอเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดของการระบาด
ที่ประชุม : รับทราบ

4.5 การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม คปสอ.และการนิเทศบูรณาการ

คุณวิภารัตน์ : การนิเทศบูรณาการปีละ 2 ครั้ง รอบ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่
10 -28 มิถุนายน 2562 ตามกรอบ PMQA 3 หมวด ทุก รพ.สต. 18 แห่ง

คุณคันธวุฒิ : ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้ทุกสถานบริการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ
8 เดือนของปี 2562 และเปรียบเทียบผลงานในรอบ 12 เดือนของปี 2561

4.6 แผนนิเทศบูรณาการอำเภอเมืองยะลา

คุณวิภารัตน์ : ตามมาตรฐาน ต้องนิเทศ ทุกแห่ง ปีละ 2 รอบ และประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้รับนิเทศในการนิเทศบูรณาการ การประชุม คปสอ. ด้วย ส่วนการนิเทศปีนี้
เนื่องจากเขตและสสจ.มานิเทศเร็ว ทำให้ไม่เป็นไปตามรอบที่ควรจะเป็น

สสอ.เมือง : การนิเทศรอบนี้ เพื่อหาส่วนขาดและนำผลมาวิเคราะห์และวางแผน
ในปี 2563

ประธาน : มีมติให้นิเทศ ทั้งใน รพ.สต.และศสม.ก่อนที่สสจ.และเขตจะลงนิเทศ
ที่ประชุม : รับทราบ

4.7 การใช้โปรแกรม Thai refer ในการส่งต่อ

คุณสิทธี : โปรแกรม Thai refer เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2557 เดิมยังไม่มียุบาย
ให้ลงใช้ใน รพ.สต. ต่อมานายแพทย์ สสจ. สงกรานต์ ไหมขุม ให้ยกเลิกใบเหลือง/ชมพู และให้ใช้อย่าง
น้อย 2 แห่ง ขณะนี้การใช้งานยังไม่ทั่วถึงในโรงพยาบาล ข้อดีของโปรแกรมคือสามารถเก็บข้อมูล -
ตอบกลับข้อมูลได้ ดูข้อมูลย้อนหลังได้ เพราะเชื่อมต่อระบบ HOSXP กับโปรแกรม Thai refer ได้
ในทันทีที่บันทึกข้อมูลในระบบ จะต้องนัดเพื่อสอนการใช้งานและให้กลุ่มงาน IT ติดตั้งระบบ

สสอ.เมือง : ให้นำร่อง ที่รพ.สต.ลำใหม่ รพ.สต.สะเตงนอกและ รพ.สต.ท่า
สาป

ประธาน : มีมติให้เป็นวาระติดตาม และแคปหน้าจอการใช้งานมานำเสนอในที่
ประชุม

4.6 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงาน หลังการรับนิเทศจาก สสจ. (พ.วริยา)

คุณวิภารัตน์ : ขอเลื่อนเป็น ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากหน่วยงานต่างๆ

5.1 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ไม่มี

5.2 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/ไอที

คุณเสาวคนธ์ : แจ้งแผนการตรวจสอบติดตาม คุณภาพของข้อมูล รพ. สต.บ้านยะลา กับ รพ.สต.สะเตงนอก เนื่องจากได้ผล Audite ข้อมูลต่ำ ขอให้เตรียมเอกสารรอบ 2 จาก สสจ. ให้พร้อมและรับนิเทศจากคณะกรรมการ Audite ข้อมูล

5.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

คุณอาฟีพะห์ : เรื่องส่งผลงานเข้าร่วมมหกรรมจังหวัด รพ.สต.ส่งได้ที่ อาฟีพะห์ส่วน ศสม.ส่งได้ที่คุณพุทธมาศ กลุ่มงาน พรส. โรงพยาบาลยะลา

5.4 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

ไม่มี

5.5 โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มี

5.6 หน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นางเสาวคนธ์ นवलจันทร์)

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานการประชุม



(นางวิภารัตน์ ทองธรรมชาติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษบันทึก

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



(นางสาวชินตา พุทธิพิทยาสถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ



นายแพทย์ บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

ประธาน คป.สอ.เมืองยะลา